

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	EC_XT_044_S2
ชื่อตาราง	โครงสร้างการรับชำระเงินค่าสินค้าออก จำแนกตามการจัดการเงินของผู้ส่งออก
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายไตรมาส ความล่าช้า 1 เดือน กำหนดเวลาเผยแพร่ วันทำการสุดท้ายของเดือนถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผลข้อมูล	<p>โครงสร้างการชำระเงินค่าสินค้าออก จำแนกตามองค์ประกอบของเงิน แสดงถึงรูปแบบหรือช่องทางการได้มาหรือใช้ ไปซึ่งเงินค่าสินค้าออกที่ผู้ส่งออกได้รับจากผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยนำเสนอข้อมูลในรูปร้อยละ เทียบเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าสินค้าออกรวม จำแนกเป็น</p> <p>(1) รับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งผู้ส่งออกขายเพื่อรับบาท : หมายถึง ผู้ส่งออกนำเงินค่าสินค้าออกที่ได้รับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ มาขายแลกเป็นเงินบาทกับสถาบันการเงิน</p> <p>(2) รับชำระเป็นเงินบาทผ่านบัญชีผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ : หมายถึง ผู้ซื้อสินค้าก่อนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ เพื่อชำระค่าสินค้าแก่ผู้ส่งออก</p> <p>(3) รับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ แล้วนำจ่ายคืนเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ : หมายถึง ผู้ส่งออกนำเงินตราต่างประเทศที่ได้รับ ไปชำระคืนเงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่กู้จากธนาคารพาณิชย์</p> <p>(4) รับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ แล้วนำฝากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ : หมายถึง ผู้ส่งออกนำเงินค่าสินค้าออกที่ได้รับชำระเป็นเงินตราต่างประเทศ ฝากเข้าบัญชีเงินตราต่างประเทศ (FCD) กับธนาคารพาณิชย์</p> <p>ข้อมูลปี 2536-2546 ได้จากแบบรายงาน ธ.ต.30 (ฐานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์) และธ.ต.40 (รายงานการฝาก-ถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นฐานในต่างประเทศ) ส่วนข้อมูลปี 2547 ถึงปัจจุบัน ได้จากชุดข้อมูล (Datasets) ที่เกี่ยวกับธุรกรรมต่างประเทศ ที่สถาบันการเงินรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย</p> <p>การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปตามหลักการ “passive confidentiality” กล่าวคือ หากบุคคลหรือนิติบุคคลใดเห็นว่าจะได้รับผลกระทบจากการแสดงรายละเอียดตามหมวดหมู่ในตารางสถิติ โปรดแจ้งมายังผู้จัดการบริการประจำตารางที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้อปท. พิจารณาทบทวนการจัดหมวดหมู่เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าว</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	ชุดข้อมูล (Datasets) ที่รายงานโดยสถาบันการเงิน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=842&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ข้อมูลที่เผยแพร่เป็นข้อมูลจริงนับแต่ครั้งแรกที่เผยแพร่ จึงไม่มีกำหนดการปรับปรุงข้อมูล

ทีมข้อมูลภาคต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล
โทร. 0-2283-6852 ,0-2283-5155